

CHUYÊN ĐỀ 5
kết quả công tác Dân vận nhiệm kỳ 2015-2020
và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025

I- Đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; ngày 6/7/2016 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34-KH/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận, xác định phương châm hành động là **“Sâu sát, phù hợp, thiết thực, đồng thuận”** với 04 nhiệm vụ và giải pháp, trọng tâm là tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; nhân rộng phong trào thi đua **“Dân vận khéo”**, đã tác động sâu sắc làm thay đổi nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị về công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời việc ban hành các văn bản cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân vận¹; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện²; đồng thời phát huy vai trò của đảng viên, cấp ủy viên, người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan trong công tác dân vận. Việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội được các cấp ủy đảng chỉ đạo xuyên suốt, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, động viên tinh thần tự lực, giúp nhau vượt khó, tạo thêm việc làm tăng thu nhập, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện để nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cả hệ thống chính trị đã phát động và tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động gắn với phong trào thi đua **“Dân vận khéo”**, **“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia, qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng, tác động tích cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được 11.890 mô hình với 6.012 tập thể và 5.878 cá nhân thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp

¹ Trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 01 nghị quyết, 15 quyết định, 17 thông tri, chỉ thị, 03 Đề án, 06 kết luận, 05 kế hoạch, 06 công văn chỉ đạo việc thực hiện công tác dân vận

² Ban hành 33 kế hoạch; 06 công văn và 40 báo cáo sơ, tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận

phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy đã chọn công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, nhất là tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được chú trọng, 5 năm qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức trên 1.190 hội nghị đối thoại, riêng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức 06 hội nghị đối thoại trực tiếp với hơn 860 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân về các vấn đề nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở các loại hình ngày càng đi vào nề nếp, tạo sự đồng thuận tốt trong xã hội, kết quả đánh giá phân loại năm 2020: **Đối với Ban chỉ đạo cấp huyện:** có 10/16 đơn vị Xuất sắc (đạt 66,67%); tốt 02/16 (đạt 13,33%); trung bình 03/16 (chiếm 20%); 01 đơn vị không xếp loại. **Đối với các xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11:** có 68/170 đơn vị Xuất sắc (đạt 40%); tốt 84/170 (đạt 49,41%); khá 17/170 (đạt 10%); trung bình 01/170 (đạt 0,59%). **Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP:** có 305/529 đơn vị Xuất sắc (đạt 57,66%); tốt 205/529 (đạt 38,75%); khá 16/529 (đạt 3,02%); trung bình 03/529 (chiếm 0,57%). **Đối với doanh nghiệp theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP:** có 146/393 đơn vị Xuất sắc (đạt 37,73%); khá 124/393 (đạt 32,04%); trung bình 117/393 (chiếm 30,23%). Dân chủ trong Đảng, ngoài xã hội được phát huy, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Chú trọng thực hiện dân chủ trong công tác quy hoạch, xây dựng các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng của các địa phương, đơn vị và tạo điều kiện về các mặt để hoạt động ngày càng hiệu quả.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nổi bật trong nhiệm kỳ qua là các đoàn thể đã tiến hành khảo sát toàn diện để đánh giá đúng thực lực đoàn viên, hội viên nói chung, nòng cốt nói riêng; việc quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho đoàn viên, hội viên được quan tâm; thường xuyên tham dự sinh hoạt chi đoàn, chi Hội để kịp thời hướng dẫn nội dung sinh hoạt cho phù hợp với thực tiễn ở cơ sở. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát cán bộ, đảng viên được chú trọng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đã tổ chức trên 5.750 cuộc giám sát và 16 hội nghị

phản biện xã hội về một số dự thảo Nghị quyết của HĐND các cấp. Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể theo hướng đổi mới, tinh gọn hoạt động hiệu quả; đến nay tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên đạt 69,29% trên tổng số quần chúng trong độ tuổi toàn tỉnh; tỷ lệ đoàn viên, hội viên nông cốt đạt 47,26%. Hoạt động của các hội quần chúng ngày càng phát triển theo quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng thiết thực của các tầng lớp nhân dân.

Công tác dân tộc có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực như: xây dựng nhà ở, đầu tư phát triển sản xuất, phát triển giáo dục, đào tạo văn hóa, y tế, đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số được cải thiện, tỷ lệ hộ giàu, khá tăng.

Công tác tôn giáo được chú trọng, đã kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật về tôn giáo, không để phát sinh phức tạp và tạo điều kiện cho các chức sắc, tu sĩ, tín đồ các tôn giáo hoạt động thuận lợi, an tâm sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật và đường hướng hành đạo theo phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác dân vận cũng còn một số hạn chế đó là:

Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Công tác dân vận của các cơ quan chính quyền ở một số nơi còn hạn chế. Công tác dự báo, nắm tình hình nhân dân, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho nhân dân có lúc, có nơi chưa sâu sát. Nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Công tác tập hợp đoàn viên, hội viên chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra; chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ở một số cơ sở còn thấp. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số nơi chưa tốt. Công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều khó khăn. Cải cách thủ tục hành chính tuy được đẩy mạnh nhưng có lúc, có nơi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp.

II- Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác dân vận nhiệm kỳ 2020-2025

1- Mục tiêu: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới theo phương châm hành động “**Sâu sát-Phù hợp-Thực chất-Đồng thuận**”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giai cấp, về giới trong thời kỳ chủ động hội nhập khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân nhằm thực hiện tốt các phong trào cách mạng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời

sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

2- *Một số chỉ tiêu cơ bản:* Hàng năm có trên 80% cơ quan, đơn vị thực hiện đạt tiêu chí Dân vận khéo; trên 80% cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

3- *Nhiệm vụ trọng tâm:*

3.1- *Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân:* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác Dân vận để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Chủ động trong công tác dự báo để nắm diễn biến tâm tư, nguyện vọng các giới, các tầng lớp nhân dân, nhất là ở các địa phương có nhiều dự án thu hồi đất để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và thực hiện chính sách nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận, Mặt trận, đoàn thể, nhất là ở cơ sở.

3.2- *Đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước:* Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thông qua đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, đối thoại với dân định kỳ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3.3- *Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:* Chú trọng nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, phát huy mạnh mẽ dân chủ trực tiếp và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các quy trình, quy định liên quan đến đời sống của nhân dân, nhất là trong quá trình thực hiện các dự án có thu hồi đất, đền bù, tái định cư; mở rộng các hình thức để nhân dân tham gia đóng góp, phản biện xã hội đối với dự thảo các quy định, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của UBND tỉnh, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến người dân.

3.4- *Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các*

đoàn thể: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; phát huy vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung xây dựng, phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên trên các địa bàn và trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Xây dựng giai cấp công nhân ở Đồng Nai lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức công dân, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề cao, có khả năng tiếp cận với khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, hiện đại; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của công nhân.

Xây dựng và phát huy vai trò của giai cấp nông dân, làm nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho nông dân ứng dụng khoa học công nghệ, vay vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao năng suất, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh xứng đáng những cống hiến của trí thức nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát huy khả năng cống hiến của mình.

Chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng thế hệ thanh niên Đồng Nai giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có sức khỏe, tri thức, nghề nghiệp; có kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế. Quan tâm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để cống hiến và trưởng thành.

Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện có hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Khuyến khích, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng; nâng cao sức khỏe, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại nhân phẩm phụ nữ.

Thực hiện tốt chính sách, tạo điều kiện, động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần; xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có trình độ quản lý, kinh doanh giỏi và trách nhiệm đối với xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tôn vinh những doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tinh nhà.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong xã hội và gia đình, góp phần động viên con cháu thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để hỗ trợ, giúp đỡ kiều bào và thân nhân kiều bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế; khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào ở nước ngoài trở về thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh.

3.5- Tăng cường công tác vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “Tốt đời, đẹp đạo”; đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc. Quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận theo quy định của pháp luật. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc, công tác tôn giáo các cấp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

3.6- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.